

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๕ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. เกษตรฯ เผยสต็อกปาล์มมีนาคมสูงกว่าจุดวิกฤติ
๒. สศก.เผยโครงการเมืองเกษตรสีเขียวช่วยได้ เกษตรกรหันผลิตแบบอินทรีย์
มั่นใจมีตลาดรองรับ
๓. ชง๓เรื่องสร้างความเข้มแข็ง
๔. ราคาสินค้าเกษตรขยับขึ้นแต่อยู่ระดับต่ำยาวถึงปีหน้า
๕. จัดคิวให้เกษตรกรรายย่อยขายตลาดกลาง
๖. ๗ กระทรวงวางแผนเพิ่มใช้ยาง
๗. ชาวสวนยางดันตั้งตลาดกลาง-โรงงานยางแห่งครบทุกภาค
๘. สัตวแพทย์จุฬาฯ ไขว้โคลนนิ่งพญาควาย
๙. คาดขายข้าวเสื่อมหลังส.ค.
๑๐. พาณิชย์ชงนบช.ช่วยนาปรัง หนุนโรงสีเก็บสต็อกข้าวเปลือก

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์
บ้านเมือง

ประชาชาติธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
เดลินิวส์
คมชัดลึก
กรุงเทพธุรกิจ

เกษตรฯ เพยสต็อกปาล์มมีนาคมสูงกว่าจุดวิกฤติ

กระทรวงเกษตรฯ เผยปี 58 ผลผลิต ปาล์มออกตลาด 12.57 ล้านตัน เริ่มออกสู่ตลาดแล้วมีนาคมนี้ คาดปริมาณผลผลิตออกมากที่สุด เมษายนไปจนถึงพฤษภาคม แฉงสิ้นเดือนมีนาคมสต็อกสูงกว่าจุดวิกฤติ ด้าน สศก.ระบุคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันมีมติร่วมกันไม่มีความจำเป็นจะต้องนำเข้าน้ำมันปาล์มเพิ่มเติมอีก

นายเลิศศักดิ์ รั้วตระกูลไพบูลย์ เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ปาล์มน้ำมันปี 2558 ซึ่งคาดว่าผลผลิตปาล์มน้ำมันจะออกสู่ตลาดทั้งสิ้น 12.57 ล้านตัน ซึ่งจากการลงพื้นที่ในจังหวัดกระบี่และสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อติดตามสถานการณ์พบว่า ผลผลิตปาล์มน้ำมันเริ่มออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม และจะมีปริมาณมากสุดในเดือนเมษายน ต่อเนื่องไปถึงเดือนพฤษภาคม

2558 ประกอบกับกรมการค้าภายในได้มีการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ ณ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2558 พบว่า มีปริมาณ 123,947 ตัน เมื่อรวมกับปริมาณน้ำมันปาล์มที่จะออกสู่ตลาดในเดือนมีนาคมอีกประมาณ 151,137 ตัน ทำให้ผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบเดือนมีนาคม อยู่ที่ 275,084 ตัน โดยเมื่อหักปริมาณการบริโภคโดยตรงและใช้ในอุตสาหกรรม 80,000 ตัน ใช้ผลิตพลังงานทดแทน 35,000 ตัน และส่งออก 5,000 ตันแล้ว สิ้นเดือนมีนาคมนี้ จะมีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ 149,415 ตัน ซึ่งเป็น **ระดับสต็อกที่สูงกว่าจุดวิกฤติ (ความต้องการใช้ 115,000 ตันต่อเดือน)**

ดังนั้น คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านกักตุนตลาด ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 จึงมีมติร่วมกันว่า **ไม่มีความจำเป็นจะต้องนำเข้าน้ำมันปาล์มเพิ่มเติมอีก** และให้ติดตามสถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่อง หากผลผลิตปาล์ม

น้ำมันยังออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นหรือมีสต็อกน้ำมันเพิ่มขึ้น ก็จะช่วยปรับสัดส่วนการใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตไบโอดีเซลให้กลับไปเป็นปี 7 ได้ตามปกติ และเพื่อไม่ให้เกษตรกรได้รับผลกระทบปัญหาทางด้านราคา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งหวังให้เกษตรกรขายผลปาล์มสดทั้งทะลายที่มีคุณภาพ และได้รับราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 5 บาท จึงขอให้เกษตรกรให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพทะลายปาล์มน้ำมัน ไม่ตัดปาล์มดิบ ซึ่งมีผลทำให้อัตราน้ำมันที่สกัดได้ต่ำลง

นอกจากนี้ จากการศึกษาของ สศก. พบว่า การขายผลผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ จะผ่านจุดรับซื้อ หรือที่เรียกว่า "ลานเท" ซึ่งจะมีการแยกผลปาล์มร่วงออกจากทะลาย รวมถึงการใส่สิ่งเจือปนและรดน้ำเพื่อเพิ่มน้ำหนัก ทำให้ผลปาล์มทั้งทะลายที่ส่งเข้าโรงงานสกัดไม่มีคุณภาพ อัตราการสกัดน้ำมันต่ำ ซึ่งอัตราการสกัดน้ำมันจากผลผลิตปาล์ม 12.57 ล้าน

ตัน ถ้าลดลงร้อยละ 1 จะมีผลทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจลดลงประมาณ 7,700 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซีย ที่สามารถสกัดน้ำมันได้อัตราเฉลี่ยร้อยละ 20.04 (ปี 2556) ในขณะที่ประเทศไทยสามารถสกัดได้อัตราเฉลี่ยร้อยละ 17.54 แต่ในปัจจุบันประเทศไทยมีผลอัตราการสกัดเพียงร้อยละ 14-15 เท่านั้น (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2558)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด ได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัด เข้ากำกับและตรวจสอบลานเท เพื่อไม่ให้มีการแยกผลปาล์มร่วงออกจากทะลายปาล์ม โดยในส่วนของตัดปาล์มดิบของเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ในท้องที่แต่ละจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการตัดปาล์มสุกต่อไป.

23

สศก. เผยโครงการเมืองเกษตรสีเขียวช่วยได้ เกษตรกรหันผลิตแบบอินทรีย์ มั่นใจมีตลาดรองรับ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่หนองคาย เชียงใหม่ ติดตามโครงการเมืองเกษตรสีเขียวของกลุ่มของกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ และผักอินทรีย์ ระบุ เกษตรกรส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการทำเกษตรอินทรีย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาองค์ความรู้การปลูก ผักปลอดสารพิษมากขึ้น พร้อมมั่นใจ มีตลาดรองรับแน่นอนสำหรับการซื้อขายผลผลิต

นายสุรศักดิ์ พันธุ์นพ รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงโครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ริเริ่มและกำหนดให้เป็นโครงการสำคัญ โดยได้คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายจากจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงกับ AEC และมีความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ซึ่งมีจังหวัดเป้าหมายในภูมิภาคต่างๆ 6 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ศรีสะเกษ หนองคาย จันทบุรี ราชบุรี และพัทลุง มุ่งเน้นดำเนินการให้มีกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) ให้ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างในสินค้าเกษตรทั้งพื้นที่ การผลิตและแปรรูป อุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่มีการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิต สู่เศรษฐกิจการเกษตรสีเขียว (Green and Cool Agricultural Economy) ซึ่งขณะนี้ แต่ละจังหวัดมีตลาดเกษตรกรสำหรับการซื้อขายผลผลิต ส่งผลให้เกษตรกรมีความมั่นใจว่าผลผลิตมีตลาดรองรับแน่นอน

ในการนี้ สศก. ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ตำบลก่องนาง อำเภอบ้านแพง จังหวัดหนองคาย และตำบลบ้านป่าและอินทิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ของกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษและผักอินทรีย์ ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา พบว่า หน่วยงานในระดับพื้นที่ มุ่งหวังให้เกษตรกร จังหวัดละ 100 ราย เป็นแหล่งผลิตพืชผักอินทรีย์ เช่นคะน้า แดงกวาง ถั่วฝักยาว กระเพรา โหระพา มะเขือเปราะ ผักบุ้ง และผักกาดขาว เป็นต้น โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการทำเกษตรอินทรีย์ ประกอบกับได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ ทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีโอกาสได้พัฒนาความรู้การปลูกผักปลอดสารพิษและผัก อินทรีย์มากขึ้น

จากการสอบถามเกษตรกรจังหวัดละ 10 ราย พบว่า มีรายได้เงินสดสุทธิ 5,000 - 10,000 บาท/ปี/ครัวเรือน ทั้งนี้ แม้ว่าในช่วงปีแรกของโครงการ จะมีรายได้เงินสดสุทธิโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 500 - 1,000 บาท/ครัวเรือน แต่เกษตรกรมีความมั่นใจว่าผลผลิตมีตลาดเกษตรกรรองรับ

ทั้งนี้การดำเนินงาน **"โครงการเมืองเกษตรสีเขียว"** ในระยะปีที่ 2 ควรเร่งขยายพื้นที่ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ที่ก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพแวดล้อม ไม่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค อันจะส่งผลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลงและผลผลิตที่เพิ่มขึ้น สู่สินค้าพืชผักอินทรีย์จำหน่ายในตลาดเฉพาะกลุ่มและพัฒนาสู่การผลิตตามคำสั่งลูกค้า (Produce to Order) ในระยะยาว แก้ววิฑูตราคาผักตกต่ำอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ขง 3 เรื่องสร้างความเข้มแข็ง

นายปิณฑพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ ในวันที่ 9 มี.ค. 2558 จะนำ 3 ประเด็นใหญ่ของระบบสหกรณ์เข้าหารือกับ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกระทรวงการคลัง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

โดย 3 ประเด็นดังกล่าว ได้แก่ 1) แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับสหกรณ์ ให้มีกองทุนกลางสำหรับช่วยเหลือสหกรณ์ต่าง ๆ ในกรณีฉุกเฉิน ให้เจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าตรวจสอบสหกรณ์ที่สื่อพื้รุธการกระทำผิด และปรับระเบียบให้สหกรณ์บริหารงานได้คล่องตัวขึ้น 2) โครงการปรับ

ประสิทธิภาพสหกรณ์เกี่ยวกับพืช 2 ชนิด คือ ข้าว และปาล์มน้ำมัน วงเงินรวมกว่า 1 หมื่นล้านบาท 3) แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อระบุให้รัฐบาลต้องสนับสนุนระบบสหกรณ์ทุกสมัย

นายปิณฑพงศ์กล่าวว่า นอกจากนี้จะนำเสนอเรื่องการชะลอหักค่าเสื่อมในบัญชีสหกรณ์ เมื่อมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากขณะนี้สมาชิกสหกรณ์มักเกรงว่าเงินปันผลจะลดลงในปีแรก ๆ หลังลงทุน ทำให้การลงทุนพัฒนาของสหกรณ์ล่าช้าหรือไม่เกิดขึ้น

“ไม่ใช่แก้เพื่อไม่แสดงการหักค่าเสื่อมอันนั้นติดคุก แต่อาจชะลอการหักค่าเสื่อมให้ช้าลงได้ เช่น เคยเฉลี่ยหักปีละ 10% ก็ปรับเป็น 5% แต่ก็ต้องดูว่าจรรยาบรรณทางบัญชีจะทำได้หรือไม่” นายปิณฑพงศ์กล่าว

ราคาสินค้าเกษตรขยับขึ้น แต่อยู่ระดับต่ำยาวถึงปีหน้า

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญของไทยในเดือนม.ค. 2558 และแนวโน้มทั้งปี แม้ราคาขยับขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่คาดว่าจะยังทรงตัวในระดับต่ำต่อไปถึงปีหน้า

ราคาสินค้าเกษตรม.ค.2558

ราคาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สำคัญของไทยยังคงเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ได้แก่ ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิปรับตัวดีขึ้นตามความต้องการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นจากต่างประเทศเช่นเดียวกับราคายางพาราเพิ่มขึ้นจากผลของโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง (BufferFunds) ของภาครัฐ

ขณะเดียวกันที่ราคาผลปาล์มทะลายและราคาน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลงตามฤดูกาลและราคากุ้งขาวเพิ่มขึ้นตามผลผลิตที่ลดลงจากการชะลอการเลี้ยงในช่วงปลายปีที่ผ่านมา

สำหรับสินค้าที่มีราคาลดลงได้แก่ ราคามันสำปะหลังที่ปรับตัวลดลงจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับราคาอ้อยที่ลดลงตามคุณภาพอ้อยจากปัญหาภัยแล้งในปีก่อน และมีทิศทางเดียวกับราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่อยู่ในระดับต่ำ

ราคาสินค้าเกษตรหลักและผลิตภัณฑ์ในตลาดโลก ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ได้แก่ (1) ราคายางพาราในตลาดล่วงหน้าโคกเกี้ยว (TOCOM) ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.3% ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้น (2) ราคาน้ำมันปาล์มดิบอ้างอิงในตลาดมาเลเซีย เพิ่มขึ้น 4.7% จากผลผลิตน้ำมันปาล์มที่ลดลงมากโดยเฉพาะผลผลิตจากมาเลเซียที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ในเดือนธ.ค. 2557 (3) ราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดล่วงหน้านิวยอร์กปรับเพิ่มขึ้น 1.2% จากมาตรการระยะสั้นในการกระตุ้นการผลิตเอทานอลมากกว่าผลิตน้ำตาลของบราซิล โดยการเก็บภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น

ผลผลิตในประเทศส่วนใหญ่ลดลงจากเดือนก่อน ตามผลผลิตของข้าวเปลือกนาปีและนาปรังที่ออกสู่ตลาดลดลงตามฤดูกาลเก็บเกี่ยว ขณะที่ยางพาราเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูยางผลัดใบซึ่งค่อนข้างมาเร็วกว่าปีก่อน

สำหรับปาล์มน้ำมันเกิดจากสภาพอากาศแห้งแล้งกระทบต่อปริมาณผลผลิต เช่นเดียวกับผลผลิตกุ้งขาวลดลงตามการเพาะเลี้ยงที่ลดลงในช่วงปลายปี ในขณะที่หัวมันสำปะหลัง และอ้อยยังคงออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล

ความต้องการจากตลาดต่างประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี จากความต้องการข้าวไทยที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาส่งออกอยู่ในระดับที่แข่งขันได้เช่นเดียวกับความต้องการยางพาราและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ที่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในตลาดจีน ในขณะที่ความต้องการน้ำมันปาล์มลดลงเนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มของไทยสูงกว่าราคาในตลาดโลก เช่นเดียวกับความต้องการกุ้งขาวลดลงโดยเฉพาะในตลาดหลักสหรัฐอเมริกาเนื่องจากสต็อกอยู่ในระดับสูง

ส่วนความต้องการน้ำตาล คาดว่าลดลงเนื่องจากปริมาณผลผลิตน้ำตาลและสต็อกน้ำตาลโลกอยู่ในระดับสูง

ทิศทางราคาสินค้าเกษตรสำคัญช่วง 2 ปีหน้า



	2557	2558	2559
ข้าว	424 ▼13.4%	398 ▼6.2%	391 ▼1.6%
ปาล์มน้ำมัน	821 ▼4.2%	713 ▼13.2%	658 ▼7.7%
น้ำตาล	17 ▼3.8%	16.98 ▼0.2%	18.3 ▲7.6%
ยางธรรมชาติ	2,306 ▼17.6%	2,706 ▲17.4%	3,379 ▲24.8%

: แนวโน้มราคาเกษตรไทยปี2558

ข้าวเปลือก

รายงาน EIU เดือนม.ค. 2558 คาดว่าราคาข้าวเปลือกภายในประเทศจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านๆมา ตามปริมาณการค้าข้าวโลกที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน สำหรับผลผลิตภายในประเทศคาดว่าจะลดลงตามปริมาณผลผลิตข้าวนาปีการผลิต 2557/58 จากการรณรงค์ให้เกษตรกรลดการปลูกข้าว เนื่องจากน้ำในเขื่อนอยู่ในระดับต่ำ

อย่างไรก็ตาม คาดว่าทางการจะทยอยระบายข้าวในสต็อกที่มีอยู่มากขึ้นซึ่งเป็นแรงกดดันสำคัญต่อราคาข้าวไทย

ยาง

ในระยะสั้น คาดว่าราคายางจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันจากการซื้อยางของภาครัฐ ประกอบกับจะเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูยางผลัดใบ ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง สำหรับแนวโน้มราคาขายปี 2558 คาดว่าจะสูงกว่าปี 2557 โดยอยู่ในช่วง 60 - 70 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากมาตรการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำของภาครัฐที่มีต่อเนื่อง และความร่วมมือของภาคเอกชนและผู้ผลิตยางรายใหญ่ 3 ประเทศได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย จะส่งผลกระทบต่อราคาขายชัตเงินขึ้น ประกอบกับปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้น

อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงจากราคาน้ำมันโลกมีแนวโน้มลดลง และผลผลิตยางโลกที่กลับมากเพิ่มขึ้นอีกครั้งจากปี 2557

ปาล์มน้ำมัน

ราคาปาล์มน้ำมันในช่วงต้นปีจะเร่งตัวขึ้นเนื่องจากผลกระทบจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งมาตั้งแต่กลางปี 2557 ประกอบกับความต้องการใช้ในประเทศมีต่อเนื่อง ทำให้สต็อกน้ำมันปาล์มลดลง ราคาจะขยับลงในไตรมาสที่ 2 จากผลผลิตปาล์มน้ำมันที่มีปริมาณมากขึ้นโดยคาดว่าราคาเฉลี่ยทั้งปีจะใกล้เคียงกับปีก่อนอยู่ในช่วง 4.5-5.0 บาทต่อกิโลกรัม จากผลผลิตปาล์มน้ำมันที่จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ในขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มมีทิศทางเพิ่มขึ้นเช่นกัน

มันสำปะหลัง

ราคามีทิศทางที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2557 แม้ว่าผลผลิตรวมจะเพิ่มสูงขึ้นจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกและการเพิ่มพื้นที่เก็บเกี่ยวในหลายจังหวัด รวมถึงมีการพัฒนาและขยายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้น

แต่หลายฝ่ายต่างก็คาดว่าความต้องการใช้ทั้งภายในและส่งออกต่างประเทศจะมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง 40.1 ล้านตัน โดยสัดส่วนการใช้มันสำปะหลังภายในประเทศมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 30% เป็น 35% ทั้งในหมวดอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และเอทานอลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน

ที่มีปริมาณการใช้เพิ่มสูงขึ้นวันละกว่า 3.0 ล้านลิตร หลังจากมีมาตรการยกเลิกการใช้เบนซิน 91 ทำให้สัดส่วนการส่งออกลดลงจาก 70% เหลือ 65% เช่นเดียวกับการต้องการของต่างประเทศที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีน บวกกับภัยแล้งในประเทศที่หลายหน่วยงานกังวลว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตและการแพร่ระบาดของเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรครากหรือหัวมันเน่า รวมถึงความผันผวนของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกที่จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรทั่วโลก ซึ่งจะเป็นปัจจัยด้านบวกให้กับราคามันสำปะหลังน้ำตาล

จากการประเมินล่าสุดของ Economist Intelligence Unit (EIU) ราคาน้ำตาลโลกปี 2558 เฉลี่ยที่ 16.98 เซนต์ต่อปอนด์ ใกล้เคียงกับปี 2557 ที่เฉลี่ย 17.01 เซนต์ต่อปอนด์ เป็นผลจากปริมาณน้ำตาลในตลาดโลกยังอยู่ในระดับสูง

ปัจจัยสนับสนุนให้ราคาน้ำตาลในปี 2558 ไม่สามารถปรับเพิ่มขึ้นได้มากนัก ได้แก่ (1) ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ค่อนข้างผันผวนส่งผลต่อราคาขายเอทานอล ทำให้ผู้ผลิตเอทานอลจากน้ำอ้อยหันมาผลิตน้ำตาลมากขึ้น (2) ค่าเงินดอลลาร์ผันผวน และมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ค่าเงินของประเทศผู้ส่งออกน้ำตาลที่อ่อนค่าลง ส่งผลดีต่อความสามารถในการส่งออก (3) องค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ (International Sugar Organization: ISO) คาดว่าสต็อกน้ำตาลโลกปี 2557/58 ยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ราคาน้ำตาลโลกเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำต่อไป

กุ้งขาว

ปี 2558 ราคากุ้งขาวไทยขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม คาดว่าอยู่ในช่วง 180-200 บาทต่อกิโลกรัมตามผลผลิตที่คาดว่าจะปรับดีขึ้น หลังจากเกษตรกรมีแนวทางแก้ไขปัญหารอคายด่วน ทำให้กุ้งมีอัตราการรอดเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับผลผลิตจากประเทศผู้ผลิตอื่นก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

นอกจากนี้ยังมีแรงกดดันจากประเด็นการค้ามนุษย์ที่สหรัฐอเมริกากดดันไทยเป็น Tier 3 และการถูกตัดสิทธิ GSP ในสหภาพยุโรป

จัดคิวให้เกษตรกรรายย่อย ขายตลาดกลาง

ดี นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การระบายสต็อกยางพาราของรัฐ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ส่งมอบให้แก่ บริษัท ไทนา ไทหนาน รับเบอร์ฯ เพิ่มแล้ว 1.5 หมื่นตัน จากที่ส่งมอบครั้งแรก 2,000 ตัน ไปเมื่อช่วงสิ้นปี 2557 โดยยางที่ส่งมอบครั้งนี้เป็นยางเก่าในสต็อกตั้งแตปี 2555 แต่เป็นยางคุณภาพดี ได้ราคาพรีเมียม 63 บาท/กก. ตามที่ทำสัญญาซื้อขาย

“ที่ผ่านมายังไม่ได้มีการส่งมอบยางเพิ่ม เพราะเกรงกันว่าราคายางจะตกลง จึงชะลอออกไปก่อน จากนั้นเป็นช่วงปิดกรีกก็เร่งเร่งส่งมอบยาง แต่จะส่งมอบได้เท่าไรนั้นเป็นไปตามกลไกธุรกิจที่ต้องตกลงกันสองฝ่าย ต้องเป็นความต้องการของผู้ซื้อด้วย”

นายอำนาจกล่าวต่อว่า ด้าน 16 มาตรการยางที่ขับเคลื่อนไปแล้วนั้น จะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์เร็ว ๆ นี้ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินของกระทรวงเกษตรฯ เองนั้น มองว่ามาตรการโครงการมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง หรือบีพีเฟอร์พินด์ เป็นมาตรการที่ได้ผลดีแต่โครงสร้างตลาดปรับตัวไม่ทันความต้องการ

“เราทราบแล้วว่ามีปัญหาเรื่องการจัดคิวในตลาดกลาง ครั้งถัดไปถ้ายังมีการใช้มาตรการนี้ต่อ จะจัดคิวจัดระบบการจัดการให้เรียบร้อย เพราะมีแนวคิดแล้วว่าต่อจากนี้เกษตรกรรายย่อยที่มาขายครั้งละไม่เกิน

15 ตันต้องได้ขายก่อน หรืออีกแนวทางหนึ่ง อาจใช้การยกระดับตลาดท้องถิ่น สกย.108 แห่ง เพื่อไม่ให้เกษตรกรรายย่อยต้องขนส่งมาถึงตลาดกลาง”

นายอำนาจเปิดเผยว่า การจัดการยางพาราฤดูกาลผลิต 2558/59 จะเป็นการบริหารงานจากระดับจังหวัด ได้สั่งการให้จังหวัดทำแผนจัดการตนเองเกี่ยวกับสินค้ายาง 6 ชนิด ได้แก่ ยางก้อนถ้วย น้ำยางสด ยางแผ่นดิบในตลาดท้องถิ่น ยางแผ่นดิบในตลาดกลาง ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ในตลาดกลาง และยางที่จำหน่ายให้กลุ่มพ่อค้าส่งออก ซึ่งจังหวัดจะต้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยางทั้งหมดในพื้นที่ เช่น ราคายางในทุกตลาด ปริมาณผลิต โรงงานผลิตและรับซื้อขาย ตลาดซื้อขายยาง ต้นทุนการผลิต ซึ่งจะต้องส่งข้อมูลให้กระทรวงเกษตรฯ ทั้งหมดภายใน 5 มี.ค.นี้

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า การเร่งขับเคลื่อนเรื่องยางในระดับจังหวัด หากจังหวัดใดไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าจะถูกรายงานถึงกระทรวงมหาดไทยและอาจถูกโยกย้ายตำแหน่ง

สำหรับราคายางวันที่ 25 ก.พ. 58 ราคา FOB ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคา 61.45 บาท/กก. ขณะที่บีพีเฟอร์พินด์เข้าซื้อที่ราคา 63 บาท/กก. ราคาน้ำยางสด 47 บาท/กก. ยางก้อนถ้วย 39.50 บาท/กก. และยางแผ่นดิบราคา 58 บาท/กก.

7 กระทรวงขงเพนเพิ่มใใชียง ยอมรับเป้าาแสนไม่ง่าย!/สกกย.ชงเก็บเชสสี่ใหม่

7 กระทรวงผุดโปรเจกต์นำียงในสต็อกรัฐบาลลาดถนน-ปูพื้นลู่วิ่ง-ลานกรีฑา-คอกปลุสัตว์ เผยเพิ่มการใใชียงในประเทศได้เพียง 1.67 หมื่นตัน เป้า 1 แสนตันปีนี้ส่ววิด! ด้านธ.ก.ส.หนุนเงินกู้ย.ส.ย.ใบริหารจัดการแปรรูปยางอีก 1 พันล้าน ขณะสกกย.เสนอเก็บเงินเชสสี่ใหม่เป็นอัตราเดียวแทนชั้นบันไดที่ 2.50 บาท/กก. ลดความเสี่ยงรายได้ผันผวน ผู้ส่งออกค้านทันที

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงความคืบหน้าหลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ประชุมกนย. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส่วนราชการได้ไปสำรวจปริมาณการใใชียงพาราของแต่ละหน่วยงานโดยเร็วและให้จัดทำแผนการใใชียงพาราในประเทศมานำเสนอ ล่าสุดได้รับข้อมูลจาก 7 กระทรวง จากทั้งหมด 13 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้แผนการใใชียงที่ 7 กระทรวงที่เสนอแผนมา มีทั้งทำลู่วิ่ง และลานกรีฑาระดับท้องถิ่น บล็อกยางปูถนน สนามเด็กเล่น สนามฟุตบอล งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานฉาบผิวถนน งานสร้างถนนลาดยาง ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติปูพื้นคอกปลุสัตว์ และใใชียงธรรมชาติแทนวัสดุรองพื้นรถยนต์ ย้ายสัต์ว์ และอื่นๆ โดยคาดว่าจะมีการใใชียงรวมประมาณ 1.67 หมื่นตัน งบประมาณที่ใช้ 1.19 หมื่นล้านบาท

> การซื้อขายพาราในโครงการสร้างมูลค่าให้กับชนฯ ของ องค์การสวนยาง ระหว่าง 13 พ.ย.57-16 ก.พ.58

ประเภทยาง	ราคาเฉลี่ย (บาท/กณ.)	จำนวนน้ำหนัก (กณ.)	จำนวนเงิน (บาท)
ยางแผ่นดิบ	57.56	33,406,675	1,922,817,030
ยางแผ่นรมควันชั้น 3	60.24	65,843,776	3,966,376,529
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 อัด(ก้อน)	61.94	5,123,662.33	317,378,097
ยางแท่ง STR 20	51.38	6,113,520	314,136,597
รวม		110,487,633	6,520,708,254

ที่มา : คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า สำหรับแผนการใช้งบประมาณเพื่อการตั้งกล่าว จะบรรจุไว้ในปีงบประมาณ 2559 เป็นงบประมาณปกติ โดยกระทรวงที่ใช้งบสูงสุด ได้แก่ กระทรวงเกษตรฯลงมา คือกระทรวงคมนาคม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นอกจากนี้ ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้สนับสนุนเงินกู้ให้

องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ยางใช้ในประเทศ 1 พันล้านบาท

อย่างไรก็ดี จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่มีพล.อ. ประยุทธ์เป็นประธาน ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้มีการกู้เงินจำนวน 4 หมื่นล้านบาท เพิ่ม

เติมจากงบประมาณปกติเพื่อนำมาซ่อมแซมและบูรณะถนนทั้งทางหลวงจังหวัดและทางหลวงชนบท คาดว่าจะใช้ยางปริมาณ 3 หมื่นตัน จากเป้าหมายแผนการใช้จ่ายในประเทศของรัฐบาลในปีที่ 1 แสตนันซึ่งเชื่อว่าจะสามารถทำได้ง่ายๆ แต่ส่วนหนึ่งจะช่วยส่งผลด้านจิตวิทยาต่อตลาดยางให้ปรับตัวสูงขึ้นจากที่เวลานี้โลกรับรู้ยางในสต็อกของรัฐบาลไทยมีมาก

“การระบายยางในสต็อกอย่าไปมองเรื่องขาดทุนกำไร เพราะในการเข้ารับซื้อแทรกแซงสินค้าเกษตรชนิดใดก็ตาม รัฐบาลไม่เคยได้กำไร ดังนั้นมองว่าเป็นผลดี อยากให้รีบระบายออกให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะช่วงนี้เหมาะสมที่สุดไม่กระทบกับเกษตรกร เพราะเป็นช่วงปิดกรี๊ด และการบริหารสต็อกที่ดีที่สุดคือระบายสต็อกเดิมควบคู่กับการซื้อขายใหม่เพื่อไม่ให้เพิ่มซัพพลายในตลาด”

ขณะที่แหล่งข่าวจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ได้เสนอให้จัดเก็บเงินสงเคราะห์เกษตรกรจากผู้ส่งออกยางหรือเงินเซสส์ ในอัตราคงที่ กิโลกรัมละ 2.50 บาท ซึ่งจะทำให้การประมาณการรายได้ความแน่นอน และสามารถวางแผนทำงานได้ชัดเจน ขณะที่ปัจจุบันการเก็บเงินเซสส์ กิโลกรัมละ 1.40 บาท จากอัตราการจัดเก็บเงินสงเคราะห์จากผู้ส่งออกยางออกนอกราชอาณาจักร โดยการอนุมัติของคณะ

รัฐมนตรี ซึ่งได้ปรับปรุงเงินสงเคราะห์
ใหม่และประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2553 โดยได้กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์
ออกเป็น 5 ระดับ คือ

1.ราคาอย่างไม่เกินกิโลกรัมละ 40
บาท เก็บเงินเซสส์ในอัตรากิโลกรัมละ 90
สตางค์ 2.ราคาอย่างเกินกิโลกรัมละ 40
บาท แต่ไม่เกิน 60 บาท เก็บเงินเซสส์
กิโลกรัมละ 1.40 บาท 3.ราคาอย่างเกิน
กิโลกรัมละ 60 บาทแต่ไม่เกิน 80 บาท
เก็บเงินเซสส์กิโลกรัมละ 2 บาท 4.ราคา
อย่างเกินกิโลกรัมละ 80 บาท แต่ไม่เกิน
100 บาท เก็บเงินเซสส์กิโลกรัมละ 3 บาท
และ 5.ราคาอย่างเกินกิโลกรัมละ 100 บาท
เก็บเงินเซสส์กิโลกรัมละ 5 บาท

ด้านนายวรเทพ วงศาสุทธิกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรับ
เบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) กล่าวว่า เห็นด้วยที่จะมีการ
ปรับอัตราเซสส์ใหม่ให้เป็นอัตราคงที่ จะ
ได้มีการบริหารจัดการได้ ส่วนราคานั้น
เสนอให้ไม่เกินกิโลกรัมละ 1.40 บาท
เทียบเท่าอินโดนีเซีย ขณะที่มาเลเซียไม่
เก็บเงินเซสส์

แหล่งข่าวผู้ส่งออกรายใหญ่ราย
หนึ่ง กล่าวว่า การดำเนินการในเรื่องเงิน
เซสส์ของสกย ล่าช้าเกินไป เนื่องจากการ
เก็บเงินเซสส์ ขณะนี้เก็บอยู่ที่กิโลกรัมละ
1.40 บาท หากปรับอัตราค่าธรรมเนียม
ผู้ส่งออกจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทันที จึงไม่
เห็นด้วย

ชาวสวนยางคั้นตั้งตลาดกลาง-โรงงานยางแท่งครบทุกภาค

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดประชุมเกษตรกรชาวสวนยางหลาย กลุ่มขึ้น เพื่อทบทวน 16 มาตรการแก้ราคา ยางตกต่ำในปีการผลิตที่ปิดกริดไปเมื่อวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา ว่ามีจุดบกพร่องที่จะต้องปรับปรุงเพื่อนำไปใช้ในฤดูกาลต่อไป อย่างไรบ้าง และจะนำเสนอต่อ ดร.อำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ต่อไป

โดยมาตรการแรกที่ควรปรับปรุงคือ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน แก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับอนุมัติสินเชื่อ 3,408 ล้านบาท จำนวน 279 แห่ง ยังไม่เข้าเป้านัก เนื่องจากกลุ่ม สหกรณ์ขนาดเล็กหรือกลุ่มเกษตรกร หลาย แห่งขาดทุน หรือกู้เงินไปเต็มวงเงินแล้ว หรือหลักทรัพย์เต็มวงเงิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงป้องกันความเสี่ยงไว้ก่อน



อำนาจ ปะติเส

ที่ประชุมได้มีมติ พร้อมเสนอตั้งคณะกรรมการประสานงานในเรื่องนี้ เพื่อเสนอ ต่อคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรฯแก้ปัญหาต่อไป

มาตรการที่สองคือ โครงการสนับสนุน สินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูปยางพารา

วงเงิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งการลงทุนโรงงานยางแท่งขนาดกำลังการผลิต 5 ตัน/ชั่วโมง ต้องลงทุนสูงถึง 150 ล้านบาท ยังไม่รวมเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อยาง ปัจจุบันยางภาคเหนือต้องขนส่งไปขายโรงงานยางแท่งที่อุดรธานี ภาครัฐจึงควรอุดหนุนตั้งโรงงานภาคละไม่ต่ำกว่า 1 แห่ง โดยรัฐเข้าค้ำประกันสินเชื่อที่ขอกู้จาก ธ.ก.ส.ให้ด้วย นอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐตั้งคณะกรรมการประสานงานด้วย

มาตรการที่สาม โครงการพัฒนาตลาดตามแผนแม่บทปรับโครงสร้างระบบตลาดยาง รัฐควรจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายส่งมอบจริงเพิ่มอย่างน้อยภาคละ 1 แห่ง รวมทั้งหมด 5 แห่ง ภายในปี 2558 จากปัจจุบันมีตลาดกลาง 6 แห่งที่สถาบันวิจัยยางดูแล ซึ่งอยู่ในภาคใต้ 4 แห่งและภาคอีสาน 2 แห่ง รวมทั้งตลาดซื้อขายยาง 108 แห่งของ สกย.

มาตรการที่สี่ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา (บัฟเฟอร์ฟันด์) รัฐควรกำหนดนโยบาย

ที่ชัดเจนเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงในการขายยางคุณภาพดีผ่านตลาดกลาง ควรกำหนดให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรขายยางไร่ละไม่เกิน 2 กก.เดือนละ 15 วัน เป็นต้น เนื่องจากขณะนี้ มีแต่พ่อค้าคนกลางบรรทุกยางด้วยรถบรรทุกลีบล้อมารอขายในตลาดกลางจำนวนมาก เกษตรกรขายย่อยเข้าไม่ค่อยถึง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ที่รับซื้อมักตีเกรดคุณภาพยางแผ่นรมควันชั้น 3 เป็นชั้น 4 ทำให้ขายไม่ได้ สุดท้ายต้องขายให้พ่อค้าคนกลางบริเวณตลาดกลาง เพราะไม่อยากเสียค่าขนส่งมาขายหลายรอบ ซึ่งยางที่พ่อค้าคนกลางซื้อจากเกษตรกรขายย่อยไป เมื่อนำมาขายในตลาดกลางอีกครั้ง กลับตีคุณภาพเป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) สามารถรับซื้อได้ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯควรส่งหน่วยเฉพาะกิจมาตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ นอกเหนือจากทหารที่เข้ามาดูแลให้เกษตรกรขายย่อยได้ขายยางบ้าง

สัตว์แพทย์จุฬาโชว์ โคลนนิ่งพญาควาย

จุฬาฯ โชว์ตัว “โคลนทอง” ควายโคลนนิ่งตัวแรก-ตัวเดียวของไทย จากเซลล์ “พญาควาย” ลักษณะดีตรงกันเป๊ะ เตรียมเก็บน้ำเชื้อไว้ขยายพันธุ์ หลังควายไทยเสี่ยงสูญพันธุ์ ♦ อ่านต่อหน้า ๑



▲ พญาควาย...โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โชว์ “โคลนทอง” ควายโคลนนิ่งจากเซลล์ใบหูพญาควายปลักไทย ซึ่งเป็นตัวแรกและตัวเดียวของไทย

พญาควาย □ ต่อจากหน้า 1

เพราะนิยมบริโภค กับประสิทธิภาพสืบพันธุ์ต่ำ เฉลี่ย 5 ปี ตกลูกแค่ 2 ตัว วอนคนไทยต้องช่วยกันอนุรักษ์

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. ที่โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ทีมนักวิจัยศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พาสื่อมวลชนเข้าชม “โคลนทอง” ควายโคลนนิ่งจากเซลล์ไข่พญาควายปลักไทย ตัวแรกของไทย ที่ จุฬาฯ น้อมเกล้าฯ น้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี 2558 และทรงมีพระราชกระแสให้นำมาเลี้ยงที่โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

ศ.นสพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันควายไทยใกล้สูญพันธุ์ เพราะมีการบริโภคควายค่อนข้างมาก ทำให้ผลิตไม่ทัน เนื่องจากควายเป็นสัตว์ที่มีประสิทธิภาพทางระบบสืบพันธุ์ค่อนข้างต่ำ เฉลี่ย 5 ปีตกลูกแค่ 2 ตัว ต่างกับวัวที่ตกลูกปีละ 1 ตัว ดังนั้นหากไม่ช่วยกันอนุรักษ์ มีโอกาสที่จะสูญพันธุ์สูง ทั้งนี้ถือว่าโชคดีที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์ควายไทย ผ่านทางกรมปศุสัตว์ ก่อนที่สถานการณ์จะแย่ไปกว่านี้

รองอธิการบดี กล่าวอีกว่า การจะรณรงค์ให้เลิกบริโภคควายนั้นคงเป็นเรื่องยาก ดังนั้นการอนุรักษ์ควายไทยให้คงอยู่คู่กับวิถีชนบท จึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่ผ่านมามีทีมวิจัยจากศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ คณะ

สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นำโดยนายเกรียงศักดิ์ ทาศรีภู หัวหน้าทีมวิจัยฯ ได้ประสบความสำเร็จในการโคลนนิ่งควายไทยจากเซลล์ไข่พญาควายปลักไทยได้เป็นครั้งแรก และตัวเดียวของไทย มีชื่อว่า “โคลนทอง” ปัจจุบันมีอายุ 3 ปี ครึ่ง น้ำหนัก 400 กก. มีคุณลักษณะเป็นพญาควายเหมือนต้นแบบครบทั้ง 5 ประการ คือ หน้าดอกเป็นรูปคล้ายใบโพธิ์สีขาว ปลายหางเป็นคอกสีขาว ข้อเท้าดำทั้งสี่ข้าง ปากคาบแก้วหรือมีสีขาวตั้งแต่จมูกถึงปาก และกีบเท้าขาว ซึ่งควายลักษณะดังกล่าวพบน้อยมากในประเทศไทยมีไม่ถึง 100 ตัว

“การทำโคลนนิ่ง หรือทำเหมือน ก็เพื่อเพิ่มจำนวนควายที่มีลักษณะที่ดี แต่ไม่ใช่การเพิ่มควายเป็นจำนวนมากเพราะผลสำเร็จในการทำโคลนนิ่งในควายนั้น มีน้อยมากแค่ไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการจะใช้เทคโนโลยีใด ๆ ก็ ผู้การหยุดทำลายควายไม่ได้ โดยโคลนทอง ถือเป็นควายโคลนนิ่งที่ใช้เซลล์จากไข่พญาตัวแรกของโลก ขณะที่ก่อนหน้านี้ควายที่ใช้เซลล์โคลนนิ่งตัวแรกของโลกเป็นควายของประเทศไทย อินเดีย” ศ.นสพ.ดร.มงคล กล่าว

ด้าน ผู้ช่วย ศ.สพ.ญ.ดร.อุตรา จามิกร ผอ.ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ จุฬาฯ เปิดเผยว่า ศูนย์ฯ มีการติดตามผลงานวิจัยในโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง พบว่าควายจากการโคลนนิ่งมีการเติบโต แข็งแรง สมบูรณ์ดี และพร้อมที่จะขยายพันธุ์ ซึ่งศูนย์ฯ มีการศึกษา เตรียมความพร้อมสำหรับการรีดน้ำเชื้อ เก็บรักษาไว้ใช้ในการผสมเทียม เพื่อขยายพันธุ์ต่อไป.

๘ คาคายข้าวเสื่อมหลังส.ค.

รายงานข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ข้าวเสื่อมคุณภาพในสต็อกของรัฐนั้น ยังอยู่ในขั้นตอนการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบ การนำออกมาระบายต้องรอให้ผ่านขั้นตอนการดำเนินการทางคดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถนำออกระบายสู่ภาคอุตสาหกรรมได้หลังเดือนสิงหาคม 2558 ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศขอซื้อข้าวเสื่อมสภาพไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ จำนวนมาก จนปัจจุบันก็ยังมี การติดต่อขอซื้ออยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยเหตุผลของขั้นตอนทางกฎหมายดังกล่าว จึงยังไม่มี การระบายข้าวเสื่อมคุณภาพในช่วงนี้แน่นอน อย่างไรก็ตาม เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนทางกฎหมายเมื่อใดกรมจะขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ นบข.เปิดประมูลอย่างไร้เงื่อนไข

พาณิชย์ฯชง‘นบข.’ช่วยนาปรัง หนุนโรงสีเก็บสต็อกข้าวเปลือก

“พาณิชย์”ชงนบข.ไฟเขียวมาตรการดูแลราคาข้าวเปลือกนาปรัง 2558 ดันโรงสีเข้าร่วมโครงการเก็บสต็อกข้าวเปลือกล่วงหน้า 3 เดือน คาดดึงปริมาณข้าวได้ 2-3 ล้านตัน จากผลผลิต 6.8 ล้านตัน

นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เร็วๆ นี้ กรมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.) จะเสนอมติมาตรการในการดูแลผลผลิตข้าวนาปรัง 2558 ที่กำลังทยอยออกมาตั้งแต่เดือนมี.ค.เป็นต้นไป ให้นบข.พิจารณาเบื้องต้นมาตรการที่จะนำมาใช้ดูแลราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรังให้อยู่ระดับราคาตันละ 8,000-8,500 บาท ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จะเป็นมาตรการที่ใช้ต่อเนื่องจากมาตรการที่ดูแลระดับราคาข้าวเปลือกนาปี ฤดูกาล 2557/58

มาตรการหลักที่จะดูแลข้าวเปลือกนาปรัง 2558 คือโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้โรงสี 3% เพื่อให้มีการเก็บสต็อกข้าวเปลือกล่วงหน้า โดยจะปรับระยะเวลาในการเก็บสต็อกไม่เกิน 3-4 เดือน ลดลงจากโครงการเดิมที่ใช้ในฤดูกาลข้าวเปลือก

นาปี 2557/58 ที่ให้โรงสีเข้าร่วมโครงการต้องเก็บสต็อกข้าวเป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยขณะนี้ มีโรงสีที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 140 แห่ง สามารถรองรับการเก็บสต็อกข้าวได้ประมาณ 2-3 ล้านตัน หรือสัดส่วน 30-40% ของผลผลิตข้าวเปลือกนาปรังที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดฤดูกาลนี้ ประมาณ 6.8 ล้านตันข้าวเปลือก

“คาดว่าจะของบประมาณหลักร้อยล้านบาท เท่านั้น โดยโครงการได้เริ่มตั้งแต่ 1 มี.ค. โดยเมื่อนบข.อนุมัติก็จะมีผลย้อนหลัง”นายบุญยฤทธิ์ กล่าว

แหล่งข่าวจากสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า กรมการค้าภายในได้จัดทำโครงการส่งเสริมให้โรงสีรับซื้อข้าวเปลือกเก็บสต็อกเพื่อนำไปผลิตข้าวหนึ่ง โดยโรงสีที่มีความต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ที่ธนาคารพาณิชย์ที่โรงสีเป็นลูกค้าอยู่ และรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรไปเก็บเป็นระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยให้กับธนาคารอัตรา 3% คาดว่าจะมีเป้าหมายเก็บข้าวเปลือกได้ถึง 2 ล้านตันข้าวเปลือก ใช้งบประมาณ 300 ล้านบาท